









Muôn cạnh tranh Muôn tiết kiệm

GAZOGENE

Phải tiết kiệm Phải dùng:

BUREAUX 95-95bis Rue Lagrandière Saigon - tél. 20.425 - ATELIERS Marché Phú-mỹ - tél. 21.926

Dùng nó sẽ bảo vệ tiết kiệm chi phí: 75% (Bảy mươi lăm phần trăm)

Xe đi chơi, xe đò, xe chở hàng hóa, mà dùng gazogene đem than củi thế cho dầu xăng, thì cứ mỗi một trăm đồng tiền chi sẽ được giảm 75 đồng

Xe nào dùng GAZOGENE, hành-phở sẽ cấp một phần thưởng -- Mua bán xe, đóng thùng xe, đóng canot

Sẽ có canot cho mượn tập thể-thảo mới - Dạy và thi lầy giầy cạy xe hơi rất mau lẹ

TRINH-HUNG-NGẦU Chủ nhơn. Bồn hàng xin mời lại xem và thử.

HÀNG BẢO-KÊ... La Providence et L'Industrielle du Nord... Hãng Bảo-kê này chuyên lo bảo-kê cho những xe hơi, nhà cửa, phố và hàng-hóa...

CLINIQUE PELLERIN... DOCTEUR TRAN-V-ĐỒ... Phòng rông rãi cho bệnh... Nha môn tại Tân...

Thi sơ-học Pháp-Việt... Trường Cầu-Thanh dạy đủ tất cả các lớp... Ngày thi: 1er Août 1938...

Khi có SIMONE tiếp khách... CREME SIMON M. A. T... Và muốn tránh đùng cho da nhăn và giữ da mặt sạch sẽ mịn và mềm...

Mảnh lòng bồi rồi

Đam mê đi như thế ấy, nhưng vậy mà cũng còn lo sợ, khi cha mẹ bắt được. Thập lục lòng lo hết sức. Vậy mà khi cơm nước xong thì con sợ nằng quên công to, rồi con lo chuyện buộc ràng tại vì đâu mà tôi không ở lại được lo săn-sóc đàn bop cho nằng ngh...

Qua tuần sau nhâm ngày chưa nhứt mừng 6 tháng trước annam (đó là ngày tôi đã noi khi trước) rồi thì hành phen này quyết làm (hàm coi căn bệnh nặng có thuyên giảm chút nào không, tôi mua náo là thuốc này thuốc nó cu-kệ đem lên nằng uống. Ấy là tôi nguyên một đống cho bệnh tình nằng mau dột và hằng sơ nguyên một câu vang vài câu xin kẻ khuyết mặt khuyết mây pho-ho nằng mau lành mạnh. Tờ cha mẹ nằng khóc, anh em nằng rầu, vì nằng đi vắng này tôi mong tìm hiểu nguyên do ra thế nào nằng đi, tại vì sao nằng danh không nghĩ đến tôi.

Thế à! hiện thời bày giờ nằng vẫn mặt trước mặt tôi, tôi xin nói thật và từ đây tôi sẽ nhìn nhận thẳng vào mắt tôi cho anh em biết, cả hoàn cảnh con nằng giờ thế nào ra được cho biết.

con bắt đầu cha mẹ mà đi... nằng là tôi chịu 600 câu vô hy-vọng. Tuyệt vọng. Thử vọng, hàng năm 600 ấp Mảnh lòng bồi rồi mới mà trung ương với cha mẹ vợ thì con hơn ai kỳ họ không ngaoan mà vô suy nghĩ, hằng năm đây đây sự hạnh phúc mà không biết lung phur 600 g ba gia môn bên vợ nữa 2 các ngày (vì tôi được biết hàng cảnh, đến vợ tôi. Tại vì trẻ náo náo đi hết rồi mà!

Và chẳng, lúc này cha mẹ vợ tôi, anh em bà con bên vợ tôi thì đang sủa mồm sủa. Tôi thế mà lo sợ mãi, như hồi tôi mới đi làm về vậy. Ôi con nhắc đến ông mai thì xit-Quốc xa-rầu rừ rừ, thất ngôn với cha mẹ, hồi náo náo nói với náo tôi 1 yêu-chiều để đem, thật thì ta thê, háy giờ có thấy không, phần trách nhiệm ấy lấy làm lo lắng nằng hơn hết.

Thưa cha mẹ tôi, thưa cũng ông mai bà mai cùng quý quyê (ôi bên tôi) e-chou-lou; để cho náo mà khuyết đi; thì thấy hay là đôi tôi đi, nằng và phôi đến, bù là xích đáng trai không thiếu một điếu, vì tại con nằng tôi, tục ngữ có câu « Mọi đại là là chịu đôn » thế thì con làm cha mẹ chi. Ấy là tôi noi theo cái « capo » nó sự gian-giảo « bất thảng cha này cầm con coi mẹ kia » do chữ như thế đây tôi xin nói thật, điu cha mẹ mà ra (ôi) không chịu tôi cũng lấy lục câu xin tôi, mặc dầu cha mẹ tôi đuổi xô nói rằng con không nghe lời cha mẹ, không nhìn nhau ăn cơm, tôi cũng nguyên làm sao cho cha mẹ vợ tôi khỏi đến bù cái lời ấy. Vì sao? bao giờ gặp mặt tranh tôi thấy hay là đôi tôi đi, con sợ giây thân kinh chuyển lên trên trí óc tôi, lại đến loan ăn giờ làm tôi thì bao giờ tôi cũng có thể chăm chỉ được. Vậy há rằng gia quyến tôi chịu đại, gia-độc tôi chịu nư mà biết sự nghĩ đến con « tại

Dạy làm thầy thuốc bác... Hỡi vị Nam-v-đực mới... Ông PHAM-CAO-DAM, 284 đường La Grandière Saigon.

Một ngàn bệnh là... Hỡi sách khôn khéo... M. NGUYEN-VAN-XONG (Giáo sư Vạn-Châu)

pharmacie franco-asiatique PHÁP-Á ĐƯỢC PHÒNG... Tại đó sẽ có ông PHAM-HUU-HANH chốt hàng Báo...

Nam-kỳ Thông-độc... YẾT-THI - Đơn xin thuận mỗi đầu Nhà-nước... Tên họ, nghề nghiệp, Chỗ toa lạc, Số, Số, Nóc họ...

VIỆC TRANH CÁN VÀ KẾU NẠI... Chieu theo thể lệ 11 và 13 nghị-định ngày 18 Juin 1929...

Nam-kỳ Thông-độc... YẾT-THI - Đơn xin thuận mỗi đầu Nhà-nước... Tên họ, nghề nghiệp, Chỗ toa lạc, Số, Số, Nóc họ...

VIỆC TRANH CÁN VÀ KẾU NẠI... Chieu theo thể lệ điều 11 và 13 nghị-định ngày 18 Juin 1929...





